

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔๓ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

การกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินการ (Advocacy/Intervention)

๒.๑ มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการออกคำสั่งทางปกครองเพื่อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งการออกคำสั่งจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายทั้งในส่วนของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ได้รับคำสั่งเห็นว่าคำสั่งนั้นไม่เป็นธรรมต่อตนเอง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีบทบัญญัติกำหนดให้สิทธิโต้แย้งคำสั่ง ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ และขอขอขเขตระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ คือ ผู้ที่ได้รับคำสั่งมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต้องดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์โดยไม่ชักช้าคือให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับเรื่อง รวมทั้งกำหนดให้ผลการพิจารณาอุทธรณ์ถือเป็นที่สุดแก่ทางฝ่ายหน่วยงานรัฐ แต่หากผู้รับคำสั่งยังไม่พึงพอใจผลการพิจารณาของคณะกรรมการสามารถใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้

ชื่อมาตรการ	หลักการเหตุผล	ความสอดคล้องกับ PIRAB
1. กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์	กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยทั้ง ๗ ขั้นตอน ประกอบด้วย ๑) รับเรื่อง และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ๒) รวบรวมข้อมูลสามฝ่าย ๓) วิเคราะห์/สังเคราะห์ประเด็นอุทธรณ์ ๔) ยกร่างคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ๕) เสนอพิจารณาในชั้นคณะกรรมการ ๖) เสนอพิจารณาในชั้นคณะกรรมการ และ ๗) จัดทำคำวินิจฉัย/แจ้งผล ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการออกเป็น ๒ คณะ ดังนี้ ๑. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ๒. คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์	P (Partner) R (Regulate)
2. การพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	พัฒนาขีดความสามารถของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขทำหน้าที่รวบรวม ข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน ประกอบการวินิจฉัยอุทธรณ์ เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	R (Regulate) B (Building capacity) P (Partner)

๒.๒ แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ										ผู้รับผิดชอบ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		
๑	การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์	๑๐ ครั้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กลุ่ม คส.
๒	การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์	๑๐ ครั้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กลุ่ม คส.
๓	พัฒนาขีดความสามารถเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดทำรายงานข้อเท็จจริงประกอบการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	๓ ครั้ง		/			/			/				กลุ่ม คส.